



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐
บ้านศรีทอง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) เลขที่ E ๐๐๓ / ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์
จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีทอง ตำบลสองห้อง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ และรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล
สองห้อง โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

งบประมาณดำเนินการ เป็นเงิน ๒,๗๘๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)

ราคากลางงานของโครงการ เป็นเงิน ๒,๘๔๙,๘๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน-
แปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ การจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง
ใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถยกเลิกการจัดจ้างได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๕. ผู้ประสงค์...

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เชื่อถือ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมการยื่นซอง ใบเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) จำนวนเงิน ๑๔๒,๔๙๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๔-๑๓๕

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมกันเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน (การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะได้ดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และจะไม่ดูสถานที่ก่อสร้างก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่ออุปสรรคและปัญหาในเวลาทางานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในภายหลังมิได้)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้าง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดวันทำการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

/ผู้สนใจ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th. และ www.songhong.go.th. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๖๖๔๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายพร้อม จันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

